



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด เปิดตัวโครงการแรงงาน...	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
2. ดันกลไกกองทุนเอฟทีเอยกระดับแข่งขันเกษตรกร	มติชน (กรอบบ่าย)
3. สศก. เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด เปิดตัวโครงการแรงงาน...	มติชน (กรอบบ่าย)
4. รายงานพิเศษ: 'อินทผลัม'พีชเศรษฐกิจมาแรง สร้างรายได้งามกว่า3แสนบาท/ไร่	แนวหน้า
5. สศก. เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดเปิดตัวโครงการแรงงาน...	ไทยโพสต์
6. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยงดิน: อินทผลัม...กำไรไร่ละ 3 แสน	ไทยรัฐ
7. 'อินทผลัม'พีชเศรษฐกิจมาแรง1ไร่รับ3แสน	เดลินิวส์
8. กองทุน FTA ผนึกรัฐ-เอกชน ทำแผน MOU ช่วยเกษตรกร กระทบเปิดเสรีการค้า	kaphoon.com
9. กองทุน FTA ผนึกรัฐ-เอกชน-เกษตรกร เตรียมแผน MOU ความร่วมมือ 3 ปี ช่วย...	technologychaoban.com
10. ปลดล็อกสมุนไพร13ชนิด	มติชน (กรอบบ่าย)
11. เสนอปลดล็อก เลิกขึ้นทะเบียน สมุนไพร13ชนิด	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
12. รมช.เกษตรฯผลักดันสหกรณ์โคนมภูพานสู่ฟาร์ม GAP	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หัวข้อข่าว : สศก. เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด เปิดตัวโครงการแรงงาน...

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 10822 หน้า : 5(ขวา)

## สศก. เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด เปิดตัวโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



นายฉัตร จันทรวงศ์  
เลขาธิการ สศก.

**นายฉัตร จันทรวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ**

**การเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อรองรับกลุ่มแรงงานและผู้ทำงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องกลับคืนถิ่นฐานบ้านเกิดกว่า 40,000 คน โดยทุกภาคส่วนต่างร่วมกันหามาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในห้วงเวลาดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งนอกจากจะมีมาตรการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 15,000 บาทแล้ว ยังได้มีนโยบายช่วยเหลือกลุ่มแรงงานกลับคืนถิ่นที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ทำงานที่สนใจปรับเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ภาคการเกษตร

โดยได้มอบหมาย สศก. จัดทำโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้น



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  
รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร" โดยอบรมและสาธิตการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรผลผลิตทางการเกษตร ผ่านเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ จากภาครัฐ หรือโดยกลุ่มองค์กรประชาชน ในการช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นให้สามารถทำการเกษตรเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ ยังมีข่าวดีที่ มติ คม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบวงเงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งโครงการอบรม "แรงงานคืนถิ่น" ในครั้งนี้ สามารถบูรณาการและเชื่อมโยง รวมถึงย่อยขยายผลการพัฒนาร่วมกับโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเยียวยา

ในหลายโครงการ อาทิ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคกหนองนาโมเดล" ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่กำลังส่งเสริมและให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง ได้จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**สศก. ได้ถือโอกาสในเดือนกรกฎาคม เดือนแห่งมงคลของปวงชนชาวไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เปิดตัวโครงการดังกล่าวว่าโครงการเสริมสร้าง ศพก. อภิชนกรรมจักรีสะเกษ โดยปรากฏเกษตรกรตัวอย่าง คือ นายชิตชัย จิตะแสน ศกอ. จศรีสะเกษ และประชาน ศพก. ระดับประเทศ ซึ่งเป็นผู้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพลิกฟื้น ยืนหยัดพึ่งตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ รวมทั้งยังเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืน สามารถก้าวข้ามหรือรอคอยไม่ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งจากวิกฤติต้มยำกุ้ง ปี 2540 รวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ สศก. มีแผนดำเนินกิจกรรมในทุกภาค โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ร่วมกับ ศกอ. ในพื้นที่จัดอบรมให้แก่เกษตรกร แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และผู้ว่างงานกว่า 1,000 ราย บูรณาการต่อยอดและขยายผลไปสู่การเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ**

กิจกรรมภายใต้โครงการ จะเน้นกิจกรรมอบรมและสาธิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเกษตรอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การปรับพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรที่สามารถเลี้ยงชีพได้ภายใน 7 วัน การปลูกพืชสวนครัว พืชไร่ ไม้ผล การประมง การจัดการแหล่งน้ำ การปศุสัตว์ การปลูกป่าและไม่เศรษฐกิจ และที่สำคัญคือองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่และให้ผลตอบแทนสูง ผ่านแอปพลิเคชัน ฟาร์ม D การติดตั้งอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยแบบพอลิเอทิลีนระบบควบคุม (FCMO) การจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล BIG Data ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) เพื่อให้ก้าวทันยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบบ่าย)  
หัวข้อข่าว : ดันกลไกกองทุนเอฟทีเอยกระดับแข่งขันเกษตรกร

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 15466 หน้า : 6(ล่างขวา)

## ดันกลไกกองทุนเอฟทีเอยกระดับแข่งขันเกษตรกร

**นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ**  
**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิด  
เผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ  
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด  
ความสามารถแข่งขันของประเทศ (เอฟ  
ทีเอ) ได้เห็นชอบให้จัดทำแผนงานสร้าง  
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ  
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563-2565 โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการ  
แก้ปัญหาให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก

การเปิดเสรีทางการค้า ให้มีศักยภาพใน  
การแข่งขันเพิ่มขึ้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยกองทุนเอฟทีเอจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเร็วๆ นี้  
นางอัญชนากล่าวว่า แผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สภาเกษตรกร

แห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าที่คาดว่าจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเอฟทีเอ ทั้งนี้ สินค้าเป้าหมาย ได้แก่ โคนม มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแผนความร่วมมือมีระยะเวลา 3 ปี หรือตั้งแต่ปี 2563-2565



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบข่าย)  
หัวข้อข่าว : สศก. เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด เปิดตัวโครงการแรงงาน...

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 15466 หน้า : 6(ล่างซ้าย)

## สศก. เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด เปิดตัวโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อรองรับกลุ่มแรงงานและผู้ทำงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดกว่า 40,000 คน โดยทุกภาคส่วนต่างร่วมกันหาหนทางต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำนโยบายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งนอกจากจะมีมาตรการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 15,000 บาทแล้ว ยังได้นโยบายช่วยเหลือกลุ่มแรงงานกลับคืนถิ่นที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ว่างงานที่สนใจปรับเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ภาคการเกษตร

โดยได้มอบหมาย สศก. จัดทำโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” โดยอบรมและสาธิตการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรผลผลิตทางการเกษตรผ่านเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ จากภาครัฐ หรือโดยกลุ่มองค์กรประชาชน ในการช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นให้สามารถทำการเกษตรเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ ยังมีข่าวดีที่ มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ 4 แสนล้านบาท ซึ่งโครงการ



อบรม “แรงงานคืนถิ่น” ในครั้งนี้สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงรวมถึงการต่อยอดขยายผลการพัฒนา ร่วมกับโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเยียวยาฯ ในหลายโครงการ อาทิ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรกร ทุนใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการ

ดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่มีส่งเสริมและให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง ได้จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



**สศก. ได้ถือโอกาสในเดือนกรกฎาคม เดือนมหามงคลของประเทศไทย ในโอกาสเสด็จพระบรมพรวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เปิดตัวโครงการดังกล่าว นำร่องกิจกรรมครั้งแรก ณ ศพก. อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยปรากฏเกษตรกรตัวอย่าง คือ นายเชษฐา จิตตะเสน ศกอ. จ.ศรีสะเกษ และประธาน ศพก. ระดับประเทศ** ซึ่งเป็นผู้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพลิกฟื้น ынหยัดพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ รวมทั้งยังเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืน สามารถก้าวข้ามหรือรอดพ้นได้ทุกสถานการณ์ ทั้งจากวิกฤติต้มยำกุ้ง ปี 2540 รวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ สศก. มีแผนดำเนินกิจกรรมในทุกภาค โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ร่วมกับ ศกอ. ในพื้นที่ที่จัดอบรมให้แก่เกษตรกร แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และผู้ว่างงานกว่า 1,000 ราย บูรณาการต่อยอดและขยายผลไปสู่การเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมภายใต้โครงการ จะเน้นกิจกรรมอบรมและสาธิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเกษตรอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การปรับพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรที่สามารถเลี้ยงชีพได้ภายใน 7 วัน การปลูกพืชสวนครัว พืชไร่ ไม้ผล การประมง การจัดการแหล่งน้ำ การปศุสัตว์ การปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจ และที่สำคัญคือองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่และให้ผลตอบแทนสูง ผ่านแอปพลิเคชัน ฟาร์ม D การติดตามการผลิตด้วยแอปพลิเคชันเกษตรคนเศรษฐกิจ (RCMO) การจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) เพื่อให้ก้าวทันยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: อินทผลัม'พีชเศรษฐกิจมาแรง สร้างรายได้งามกว่า3แสนบาท/ไร่

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14322 หน้า : 8(บน)

# 'อินทผลัม'พีชเศรษฐกิจมาแรง สร้างรายได้งามกว่า3แสนบาท/ไร่



อัญชญา ตราไช



## รายงานพิเศษ

**นางอัญชญา ตราไช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ปัจจุบันอินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจมาแรง เกษตรกรสนใจเพาะปลูกกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย เก็บผลผลิตได้ในระยะเวลานาน ให้ผลตอบแทนสูง และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ในจังหวัดขอนแก่นมีการปลูกอินทผลัมประมาณ 100 ไร่ ให้ผลผลิตรวมกว่า 31,835 กก./ปี สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) ติดตามสถานการณ์การผลิตและผล

ตอบแทนอินทผลัม พบว่า พื้นที่ปลูกกระจายอยู่หลายอำเภอ ส่วนใหญ่พบในอำเภอน้ำพอง ภูเวียง และหนองเรือ เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์บาร์ฮี (Barhi) เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ปลูกและดูแลง่าย ให้ผลผลิตสูง และมีรสชาติหวาน กรอบเหมาะสำหรับรับประทานผลสด ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเนื้อเยื่อ ซึ่งนำเข้าจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ ราคาประมาณ 1,800 - 2,300 บาท/ต้น ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพใกล้เคียงกันทุกต้น ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 37,301 บาท/ไร่ (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระยะยาว) นิยมปลูกช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 500 - 2,000 กก./ไร่ (เฉลี่ย 20 - 80 กก./ต้น) คิดเป็นผลตอบแทน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 14322 หน้า : 8(บน)

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: อินทผลัม'พีชเศรษฐกิจมาแรง สร้างรายได้งามกว่า3แสนบาท/ไร่

สุทธิ (กำไร)383,240  
บาท/ไร่ ราคาผลสดที่  
เกษตรกรขายได้เฉลี่ย  
300-800 บาท/กก. ซึ่ง  
ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและ  
คุณภาพของผลผลิต

สำหรับการ

จำหน่ายผลผลิต ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 แบ่งเป็นจำหน่าย  
ทางออนไลน์และมีลูกค้าประจำมาเลือกซื้อที่สวน ส่วน  
ผลผลิตร้อยละ 20 มีพ่อค้าคนกลางทั้งในและนอกจังหวัด  
ขอนแก่นมารับซื้อที่สวนเพื่อส่งขายต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง  
นอกจากจำหน่ายแบบผลสดแล้ว เกษตรกรยังนำผลผลิต  
อินทผลัมมาแปรรูปเป็นน้ำอินทผลัม และอินทผลัมอบแห้ง  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีก  
ทางหนึ่งด้วย

ด้านนายจกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการ  
สศท.4 กล่าวเสริมว่า สำหรับการปลูกอินทผลัมถึงแม้  
จะมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงกว่าพืชอื่น ในเขต  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เมื่อเทียบกับผลตอบแทน  
ที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่า นอกจากนี้ เกษตรกรควรเฝ้าระวัง  
โรคศัตรูพืชและแมลง ที่อาจมาทำลายและส่งผลกระทบต่อ  
ต่อคุณภาพของผลผลิตได้ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกร  
ที่สนใจปลูกอินทผลัม ควรศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่  
ตนเอง เพราะถึงแม้อินทผลัมจะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดี  
ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่ยังคงต้องการน้ำ  
อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ และมีคุณภาพ  
ตรงความต้องการของตลาด ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือ  
ผู้สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดอินทผลัมจังหวัด  
ขอนแก่น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.4 โทร. 0-4328  
1513 หรืออีเมล [zone4@oae.go.th](mailto:zone4@oae.go.th)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : สศก. เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดเปิดตัวโครงการแรงงาน...

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 8646 หน้า : 6(ล่างขวา)

## สศก. เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด เปิดตัวโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อรองรับกลุ่มแรงงานและผู้ว่าจ้างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดกว่า 40,000 คน โดยทุกภาคส่วนต่างร่วมกันหามาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งนอกจากจะมีมาตรการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 15,000 บาทแล้ว ยังได้มีนโยบายช่วยเหลือกลุ่มแรงงานกลับคืนถิ่นที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ว่าจ้างงานที่สนใจปรับเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ภาคการเกษตร

โดยได้มอบหมาย สศก. จัดทำโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” โดยอบรมและสาธิตการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรผลผลิตทางการเกษตร ผ่านเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ จากภาครัฐ หรือโดยกลุ่มองค์กรประชาชนในการช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นให้สามารถทำการเกษตรเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ ยังมีข่าวดีที่ มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูเยียวยาภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครอบคลุมเงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งโครงการอบรม “แรงงานคืนถิ่น” ในครั้งนี้ สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงรวมถึงต่อยอดขยายผลการพัฒนา ร่วมกับโครงการต่างๆ ที่สำคัญภายใต้โครงการฟื้นฟูเยียวยา ในหลายโครงการ อาทิ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและ

ปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่มีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง ได้จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สศก. ได้ถือโอกาสในเดือนกรกฎาคม เดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เปิดตัวโครงการดังกล่าวนำร่องกิจกรรมครั้งแรก ณ ศพก. อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยปราชญ์เกษตรกรตัวอย่าง คือ นายเชิดชัย จิณะแสน ศกอ. จ.ศรีสะเกษ และประธาน ศพก. ระดับประเทศ ซึ่งเป็นผู้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพลิกฟื้น ยืนหยัด ฟื้นฟูตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ รวมทั้งยัง เป็นอาชีพที่มีความยั่งยืน สามารถก้าวข้ามหรือรอดพ้นได้ทุกสถานการณ์ ทั้งจากวิกฤติต้มยำกุ้ง ปี 2540 รวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้ สศก. มีแผนดำเนินกิจกรรมในทุกภาค โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ร่วมกับ ศกอ. ในพื้นที่จัดอบรมให้แก่เกษตรกร แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และผู้ว่าจ้างกว่า 1,000 รายบูรณาการต่อยอดและขยายผลไปสู่การเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมภายใต้โครงการ จะเน้นกิจกรรมอบรมและสาธิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเกษตรอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การปรับพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรที่สามารถเลี้ยงชีพได้ภายใน 7 วัน การปลูกพืชสวนครัว พืชไร่ ไม้ผล การประมง การจัดการแหล่งน้ำ การปศุสัตว์ การปลูกป่าและไม่เศรษฐกิจ และที่สำคัญคือองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่และให้ผลตอบแทนสูง ผ่านแอปพลิเคชัน ฟาร์ม D การคิดต้นทุนการผลิตด้วยแอปพลิเคชันกระดานเศรษฐกิจ (RCMO) การจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล BIG Data ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) เพื่อให้ก้าวทันยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: อินทผลัม...กำไรไร่ละ 3 แสน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22820 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



## อินทผลัม...กำไรไร่ละ 3 แสน

อินทผลัม พืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรง เกษตรกรหลายพื้นที่แทบจะทั่วทุกภาคของไทยต่างให้ความสนใจ เพราะนอกจากอินทผลัมจะปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังให้ผลตอบแทนสูงสามารถเก็บผลผลิตได้นาน

### สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4)

ติดตามสถานการณ์การผลิตใน จ.ขอนแก่น พบว่า การปลูกส่วนใหญ่อยู่ใน อ.น้ำพอง ภูเวียง และหนองเรือ รวมพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ให้ผลผลิตปีละกว่า 31,835 กก. สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

โดยเกษตรกรนิยมปลูกสายพันธุ์บาร์ฮี (Barhi) ด้วยการใช้ต้นพันธุ์จากการเพาะเนื้อเยื่อ นำเข้าจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์



ราคาประมาณตัวละ 1,800-2,300 บาท ทำให้ดูแลง่าย ให้ผลผลิตสูง มีรสชาติหวานกรอบ เหมาะสำหรับรับประทาน ผลสดแต่ละต้นให้ผลผลิตมีคุณภาพใกล้เคียงกัน การปลูกอินทผลัม

ใช้ต้นทุนการจัดการไร่ละ 37,301 บาท สามารถเก็บผลผลิตได้ในปีที่ 3 ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม...พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 25 ต้น ให้ผลผลิตต้นละ 20-80 กก. ไร่ละ 500-2,000 กก.

หักลบต้นทุนการผลิต เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิ หรือกำไรเฉลี่ยไร่ละ 383,240 บาท

โดยราคาผลสดที่เกษตรกรขายได้จะอยู่ที่ กก.ละ 300-800 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพผลผลิต

สำหรับช่องทางจำหน่ายผลผลิต 80% ขายผ่านช่องทางออนไลน์ และลูกค้าประจำซื้อที่สวน อีก 20% ส่งขายพ่อค้าคนกลางทั้งในและนอกจังหวัดขอนแก่น

นอกจากจะจำหน่ายแบบผลสดแล้วเกษตรกรยังนำผลผลิตอินทผลัมมาแปรรูปเป็นน้ำอินทผลัม และอินทผลัมอบแห้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

การปลูกอินทผลัมแม้มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงกว่าพืชอื่น แต่เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับถือว่าคุ้มค่า...เกษตรกรที่สนใจปลูกอินทผลัม ควรศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ เพราะอินทผลัมเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่ยังคงต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่.

## ส-เล-เท





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อข่าว : 'อินทผลัม'พืชเศรษฐกิจมาแรง1ไร่รับ3แสน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 25842 หน้า : 19(ขวา)

## 'อินทผลัม'พืชเศรษฐกิจมาแรง1ไร่รับ3แสน



นางอัญชมา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรง เกษตรกรให้ความสนใจเพาะปลูกกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายเก็บผลผลิตได้ในระยะเวลานาน ให้ผลตอบแทนสูง และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ปลูกอินทผลัมประมาณ 100 ไร่ ให้ผลผลิตรวมกว่า 31,835 กก./ปี สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น (สศท.4) ติดตามสถานการณ์การผลิตและผลตอบแทนอินทผลัม พบว่า พื้นที่ปลูกกระจายอยู่หลายอำเภอ ส่วนใหญ่พบใน อ.น้ำพอง ภูเวียง และหนองเรือ เกษตรกร

นิยมปลูกพันธุ์บาร์ฮี (Barhi) เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ปลูกและดูแลง่าย ให้ผลผลิตสูง และมีรสชาติหวาน กรอบ เหมาะสำหรับรับประทานสด ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเนื้อเชื้อ ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา สำหรับเอมิเรตส์ ราคาประมาณ 1,800-2,300 บาท/ต้น ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพใกล้เคียงกันทุกต้น ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 37,301 บาท/ไร่ (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระยะยาว) นิยมปลูกช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ระยะเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 500-2,000 กก./ไร่ (เฉลี่ย 20-80 กก./ต้น) คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 383,240 บาท/ไร่ ราคาผลสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 300-800 บาท/กก. ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของผลผลิต

สำหรับการจำหน่ายผลผลิต ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นการจำหน่ายทางออนไลน์และมีลูกค้าประจำมาเลือกซื้อที่สวน ส่วนผลผลิตร้อยละ 20 มีพ่อค้าคนกลางทั้งในและนอก จ.ขอนแก่นมารับซื้อที่สวน เพื่อส่งขายต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้จะจำหน่ายแบบผลสดแล้ว เกษตรกรยังนำมาแปรรูปเป็นน้ำอินทผลัมและอินทผลัมอบแห้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย ด้าน นายจกาท จันทจิระวัฒน์ ผอ.สศท. 4 กล่าวเสริมว่า การปลูกอินทผลัมถึงแม้จะมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงกว่าพืชอื่น ๆ ในเขต



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อข่าว : 'อินทผลัม'พืชเศรษฐกิจมาแรง1ไร่รับ3แสน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 25842 หน้า : 19(ขวา)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับถือว่าคุ้มค่า นอกจากนี้เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรครศัตรูพืชและแมลง ที่อาจมาทำลายและส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตได้ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรที่สนใจปลูกอินทผลัม ควรศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ตนเอง เพราะถึงแม้อินทผลัมจะเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่ยังคงต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดอินทผลัมจังหวัดขอนแก่น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.4 โทร. 0-4326-1513 หรืออีเมล zone4@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ kaphoon.com

หัวข้อข่าว : กองทุน FTA ผนึกรัฐ-เอกชน ทำแผน MOU ช่วยเกษตรกร กระทบเปิดเสรีการค้า

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

วันที่ 13 กรกฎาคม 2020

ค้นหา ... 🔍

BREAKING NEWS / กองทุน FTA ผนึก รัฐ-เอกชน ทำแผน MOU ช่วยเกษตรกร กระทบเปิดเสรีการค้า



### กองทุน FTA ผนึกรัฐ-เอกชน ทำแผน MOU ช่วยเกษตรกร กระทบเปิดเสรีการค้า

วันที่ 13/07/2020

"สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร" ผนึกกองทุน FTA ผนึก รัฐ-เอกชน ทำแผน MOU ช่วยเกษตรกรที่เปราะบางจากกรณีเปิดเสรีการค้า

แชร์เรื่องนี้



นางณัฐชยา หวังวัน รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธาน และกรรมการบริหารกองทุนประกันรายได้เกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศไทย (FTA) ได้ให้ข้อเสนอไว้จัดทำแผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 - 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ไปได้ดีภายใต้สภาพในกรณีของสินค้าเกษตร โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ บทบาท ความรู้ และความสามารถของภาครัฐ องค์กรและหน่วยงานในการส่งเสริมการค้าเชิงรุกในกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนและงบประมาณจากกองทุนประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร

สำหรับแผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว ได้ถูกเป้าหมาย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ วิชาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) บริษัท พรีเมียม อีฟ จำกัด บริษัท สยามอีฟ จำกัด

ตลอดจนสภาการค้าต่างประเทศของไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมโคโอเปอเรทีฟแห่งประเทศไทย สหกรณ์โคโอเปอเรทีฟแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์โคโอเปอเรทีฟต่างจังหวัด และชุมชนสหกรณ์โคโอเปอเรทีฟ และภาคใต้ เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่เปราะบางจากกรณีเปิดเสรีการค้าที่เฉพาะเจาะจงในการสนับสนุนจากกองทุน FTA

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากภายใน 1 เดือน 1 เดือน ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565

"แผนงานสร้างความร่วมมือฯ ครั้งที่ กองทุน FTA จะสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชนวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายของกองทุน FTA เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา หน่วยงานในภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และวิสาหกิจชุมชน" รองเลขาธิการ สศก. กล่าว

สำนักงานกองทุน FTA มุ่งมั่นให้เกษตรกรมีการพัฒนาขีดความสามารถ และมีศักยภาพในการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยรายกลางรายเล็กของภาคการเกษตร และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้เป็นการสนับสนุนจากกองทุน FTA ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

คำค้น

MOU กองทุน FTA การค้าเสรี สศก. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกษตรกร







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ technologychaoban.com

หัวข้อข่าว : กองทุน FTA ผนึกรัฐ-เอกชน-เกษตรกร เตรียมแผน MOU ความร่วมมือ 3 ปี ช่วย...

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

www.technologychaoban.com TECHNOLOGYเทคโนโลยีชาวบ้าน

www.technologychaoban.com

หน้าแรก | โลกออนไลน์ | เทคโนโลยี | เทคโนโลยี | เทคโนโลยี | ข่าวเกษตร | การตลาด | คู่มืออาชีพ | วิจัยชาวบ้าน | อื่นๆ

หน้าแรก > โลกออนไลน์ > ข่าวเกษตร FTA ...

SIPA MAGSOCI | พืชเศรษฐกิจโลก | ศัตรูพืช

ติดตามเรา

Technologychaoban - เท...  
555,384 likes  
Like Page | Contact Us  
2 friends like this

เรื่องน่าสนใจ

สวนผลไม้สด เมืองมหาสาร  
คณีนั่งปลูกข้าวเรื่องชาย  
สร้างรายได้  
5 มิถุนายน 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563


ลูกไม้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้  
กำเนิดแนวคิด "เกษตรพอเพียง  
9 ชั้น" ทำไม้เนื้อตาย  
5 มิถุนายน 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ความรู้อัจฉริยะ วิศวกร ชี้ไม่ผู้  
5 มิถุนายน 09 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันนี้


กองทุน FTA ผนึกรัฐ-เอกชน-เกษตรกร เตรียมแผน MOU ความร่วมมือ 3 ปี ช่วยเกษตรกรจากการเปิดเสรีการค้า

Facebook | Twitter | Google+ | LINE




เผยแพร่ | วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

**นางอัญญา สวาโช** รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) ได้เห็นชอบให้จัดทำแผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า ไม้มีดักปลาในการแข่งขันขึ้น โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ บทบาท ความรู้ และความสามารถของคณะทำงานร่วมในการส่งเสริมการค้าสินค้าในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร



สำหรับแผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สถานทูตกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (อ.ก.ต.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) บริษัท พรีเมียม บิฟ จำกัด บริษัท สมายธ์ จำกัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมโคเนื้อที่ผู้ค้าแพนแนม สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สหกรณ์โคเนื้อปางดะ และชุมชนสหกรณ์โคเนื้อเขาคันเดือ และภาคใต้ เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน FTA ทั้งนี้ สินค้าเป้าหมาย ได้แก่ โคเนื้อ โคนม มะพร้าว ป่านบ้านัน กานพลู ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแผนความร่วมมือมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2565



"แผนงานสร้างความร่วมมือฯ ครั้งนี้ กองทุน FTA จะดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในเร็ว ๆ นี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ มีความร่วมมือในการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายของกองทุน FTA เพื่อสร้างโอกาสในการสร้าง พบปะให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำโครงการร่วมกัน รวมทั้งการสรรหากลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์จะดำเนินโครงการ และการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และข้าราชการ ความเหมาะสม" รองเลขาธิการ สศก. กล่าว

ทั้งนี้ กองทุน FTA หวังให้เกษตรกรมีการพัฒนาขีดความสามารถ และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งการผลิตและการตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลักดันโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน FTA ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชนชนได้ประสงค์โครงการต่อไป สำหรับเกษตรกรที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากกองทุน FTA สามารถสอบถามได้ที่ โทร. (02) 561-4727 หรือ อีเมล fa.oa@agribusiness.com หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www2.oae.go.th/FTA

แท็ก | กองทุน FTA ผนึกรัฐ-เอกชน-เกษตรกร เตรียมแผน MOU ความร่วมมือ 3 ปี ช่วยเกษตรกรจากการเปิดเสรีการค้า

# ปลดล็อกสมุนไพร 13 ชนิด

● เป็นวัตถุดิบอันตรายชนิด 1 รอบ 25 ปี

● ‘มัญญา’ ชงบอร์ดใหญ่เคาะส.ค.

‘มัญญา’ ปลดล็อกบัญชีพืชสมุนไพร 13 ชนิด จากวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่ 1 ช่วยเกษตรกรครอบครองสะดวก-ใช้ฆ่าแมลงไม่อันตราย หลังเดือดร้อนมานาน 25 ปี เสนอบอร์ดวัตถุอันตรายเคาะ ส.ค.นี้

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการกำหนดพืชสมุนไพร 13 ชนิด เป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1 ภายในเดือนสิงหาคม เตรียมนำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาปลดล็อกบัญชีพืชสมุนไพรจากการเป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 2 ให้เป็นชนิดที่ 1 เพื่อให้เกษตรกร และชุมชนสามารถนำพืชสมุนไพร 13 ชนิด ได้แก่ สะเดา ข่า/กากเมล็ดข่า ข่า ขิง ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม สدابเลื้อย ดาวเรือง พริก ขึ้นฉ่าย ชุมเห็ดเทศ ดองดึง และหนอนตายยาก มาสกัดเป็นสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้ป้องกันกำจัดแมลง วัชพืช และโรคพืช ตลอดจนศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง และได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรทำการ

จัดทำข้อมูลเพื่อยกเว้นเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

น.ส.อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า วัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1 จะมีความเป็นอันตราย หรือความเป็นพิษน้อยกว่าชนิดที่ 2 และมีขั้นตอนการควบคุมแตกต่างกัน และในกรณีของวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 2 ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ครอบครองที่จะมีไว้ใช้ จะต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งการดำเนินงานกับกรมวิชาการเกษตร ส่วนวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1 ไม่ต้องขึ้นทะเบียน แต่มาแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารหรือพืชนั้น ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะมีขั้นตอนยุ่งยาก ต้องนำผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นพิษของสารนั้น ต้องนำสารนั้นไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้เพื่อให้ทราบว่าจะใช้อัตราที่เท่าไรถึงจะมีประสิทธิภาพ

ตามที่กล่าวอ้างจริง นอกจากนั้นจะต้องประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยของคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรได้นำสารธรรมชาติ หรือพืชที่อยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าควรปลดล็อกพืชสมุนไพร 13 ชนิด จากวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 2 กลับมาเป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1

“พืชสมุนไพรทั้ง 13 ชนิด เป็นพืชที่เกษตรกรได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสารควบคุมแมลงเพื่อทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมานาน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเลย ถึงแม้ก้น้อยมาก ไม่ก่อให้เกิดผลตกค้างที่เป็นอันตรายต่อทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภค สามารถหาได้เองจากในชุมชนหรือจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง” น.ส.อิงอรกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ตลอดเวลา 25 ปี ที่สมุนไพรข้างต้นถูกกำหนดเป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 2 ส่งผลให้เกษตรกรทั่วไปหรือผู้ปลูกสมุนไพรเดือดร้อนเนื่องจากเป็นวิธีชีวิตที่ทุกคนสามารถปลูกเพื่อใช้รับประทานเพื่อรักษาสุขภาพดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษ หรือปลูกใช้ในครัวเรือนนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจได้รับโทษหากมีไว้ในครอบครอง ผู้ใดมีไว้ครอบครองจะผิดกฎหมายหรือไม่



# เสนอปลดล็อก เลิกขึ้นทะเบียน สมุนไพร 13 ชนิด “มัญญา” เล็งปลดล็อกพืชสมุนไพร 13 ชนิด ให้เป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1 ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับ

★ มีต่อหน้า 15

## เสนอปลดล็อก ☆ ต่อจากหน้า 1

ทางการเพราะมีความเป็นอันตราย หรือความเป็นพิษน้อยกว่า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนใช้สารสกัดธรรมชาติจากพืชใช้ป้องกันกำจัดแมลง วัชพืช และโรคพืช ศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการกำหนดพืชสมุนไพร 13 ชนิด เป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1 ว่าได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำข้อมูลเพื่อยกร่างเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อปลดล็อกบัญชีพืชสมุนไพรจากการเป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ให้เป็นชนิดที่ 1 เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนสามารถนำพืชสมุนไพร 13 ชนิด ได้แก่ สะเดา ข่า/กากเมล็ดชา ข่า จิง ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม สาบเสือ ดาวเรือง ฟริก จันทน์ ชุมเห็ดเทศ ดอกขิง และหนอนตายยาก มาสกัดเป็นสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้ป้องกันกำจัดแมลง วัชพืช และโรคพืช ตลอดจนศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง

“พืชสมุนไพรทั้ง 13 ชนิดเป็นพืชที่เกษตรกรได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสารควบคุมแมลงเพื่อทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมานาน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเลย ถึงมีก็น้อยมาก ไม่ก่อให้เกิดผลตกค้างที่เป็นอันตรายต่อทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภค สามารถหาได้เองจากในชุมชนหรือจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง” รมช.เกษตรฯ กล่าวและว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติปลดผล หรือสารธรรมชาติของสมุนไพรทั้ง 13 ตัว

นี่ออกจากบัญชีวัตถุอันตราย ไม่ต้องขึ้นทะเบียน ส่วนที่เป็นสารสกัด หรือที่เป็นน้ำ จะนำออกจากบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 มาไว้ในบัญชีที่ 1 จากนั้นไปเกษตรกรสามารถนำสมุนไพรในรูปของผงสมุนไพรไปใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ส่วนที่เป็นน้ำต้องดูว่าจะนำไปผลิตอะไร มีสารที่มาผสมอะไรบ้าง มีอันตรายต่อสุขภาพของคน หรือสัตว์ หรือพืช หรือไม่

น.ส.อິรอร บัญญาภิจร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 จะมีความเป็นอันตราย หรือความเป็นพิษน้อยกว่าชนิดที่ 2 และมีขั้นตอนการควบคุมแตกต่างกันและในกรณีของวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ครอบครองที่จะมีไว้ใช้ จะต้องทำการขึ้นทะเบียนและแจ้งการดำเนินงานกับกรมวิชาการเกษตร ส่วนวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไม่ต้องขึ้นทะเบียนแค่มาแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารหรือพืชนั้น ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะมีขั้นตอนยุ่งยาก ต้องนำผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ ข้อมูลความเป็นพิษของสารนั้น ต้องนำสารนั้นไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้เพื่อให้ทราบว่า จะใช้อัตราเท่าไรถึงจะมีประสิทธิภาพตามที่กล่าวอ้างจริง และจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรได้นำสารธรรมชาติหรือพืชที่อยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชกระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าควรปลดล็อกพืชสมุนไพร 13 ชนิด จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กลับมาเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

ทั้งนี้จากการขึ้นทะเบียนของกรมวิชาการเกษตรพบว่า สารธรรมชาติจะแยกออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ สารสกัดธรรมชาติจากพืชได้จากการสกัดจริง และสารธรรมชาติจากพืชที่ไม่ผ่านการสกัด ซึ่งไม่สามารถทำการปลดล็อกสารธรรมชาติจากการสกัดออกเป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1 ได้ เนื่องจากเมื่อทำการสกัดแล้วจะได้สารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ในการกำจัดศัตรูพืชเพียง 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้เพียงชนิดเดียวก็มีความเป็นพิษและมีความเป็นพิษมาก แต่ถ้าเป็นสารธรรมชาติจากพืชที่ไม่ผ่านการสกัด เช่น การนำไปตากแห้ง บ่ม สับ แล้วนำมาใช้เลย ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียน ไม่ต้องแจ้งว่ามีสารสำคัญในปริมาณเท่าไร หรือใช้ในอัตราเท่าไรก็จะสะดวกกับเกษตรกรที่จะนำไปใช้หรือนำไปผลิตเพื่อจำหน่าย

ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2552 ให้ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนพืชซึ่งไม่ผ่านกรรมวิธีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเฉพาะ

ที่นำไปใช้ป้องกัน กำจัด ทำลาย ควบคุม แมลง วัชพืช โรคพืช ศัตรูพืช หรือควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ สะเดา ข่า/กากเมล็ดชา ข่า จิง ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม สาบเสือ ดาวเรือง ฟริก จันทน์ ชุมเห็ดเทศ ดอกขิง และหนอนตายยาก เป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1 หลังมีประกาศฉบับนี้ได้ถูกภาคประชาชนร้องเรียนให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณายกเลิกให้ถอดพืชสมุนไพรข้างต้นออกจากการเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และประกาศฉบับนี้ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2538 ที่ประกาศให้ สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ให้ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 แทน ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2556 ให้สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 อีกครั้ง



## รมช.เกษตรผลักดันสหกรณ์โคนมภูพานสู่ฟาร์ม GAP

ที่สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันก่อน นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงาน และเยี่ยมชมชมศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร โครงการตามพระราชดำริ ซึ่งมีการรับนํ้านมดิบ และนำมาแปรรูปนมทุกวัน สามารถขายได้ตลอดทั้งปี โดยในช่วงเปิดภาคเรียนรับนมดิบของสมาชิกนำมาแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ ส่วนในช่วงปิดภาคเรียนจะส่งนํ้านมดิบจำหน่ายให้แก่เอกชน เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเป็นนมกล่อง U.H.T. โดยนางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ สิ่งสำคัญคือเรื่องมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพนํ้านมดิบ ในเรื่องของการผลิตนํ้านมโค เพื่อผลิตนมโรงเรียนของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด นั้น ทำได้คืออยู่แล้ว รวมทั้งการจัดตั้งฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐาน GAP มีการยกระดับ



จัดการฟาร์มที่ดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และคุ้มครองผู้บริโภค ด้วย ส่วนการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร ในการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขอให้บริหารจัดการสหกรณ์ภายในให้เข้มแข็ง ดูแลการจัดการ การบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างสูงสุด พอมีปัญหาคovid-19 เกิดขึ้นระเียบอะไร ถ้ามันดึงไปหรือมันหย่อนไปมันก็เกิดปัญหากับสมาชิก แต่ตอนนี้สมาชิกเริ่มเข้าใจกันแล้วว่า เป็นความหวังดีของทางสหกรณ์ แต่เนื่องจากว่าสมาชิกยังไม่ได้เตรียมตัวซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด

ด้านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลดต้นทุน และการใช้ระบบตลาดนำการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และถ่วงตลาดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.